

ที่ ขก ๘๕๔๐๑.๓ / *nom* -



องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ตอบชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตของงาน(Terms of Refrence : TOR)

เรียน ผู้จัดการบริษัท ทวีโชค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ ทว.๑/๓๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการกำหนดที่ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Refrence : TOR) ได้ดำเนินการตอบข้อวิจารณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงศ์ ถวิลวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

โทร / โทรสาร ๐-๔๓๐๐-๙๗๔๘

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งฝ้ายมัดหมี่
Khon kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Refrence : TOR)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ(เอนกประสงค์)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความสนใจการเสนอแนะข้อวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ(เอนกประสงค์)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท ทวีโชค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด ได้ทำหนังสือเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ได้ลงประกาศร่างขอบเขตของงาน(Terms of Refrence : TOR) ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และมีประเด็นการเสนอแนะคำวิจารณ์และความคิดเห็นของร่างขอบเขต ดังนี้

๑. บริษัท ทวีโชค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด วิจารณ์ TOR รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป รถยนต์บรรทุกน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ข้อวิจารณ์เสนอแนะ ควรกำหนดโรงงานที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) นั้น ตาม พรบ.ปี ๒๕๖๓ กำหนดประเภท ชนิดหรือขนาดโรงงานจำพวกที่๓ หรือ รง.๔ เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้าหรือจำนวนคนงานเกิน ๗๕ คน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกำหนดคุณภาพของรถบรรทุกน้ำแต่อย่างใด เป็นมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณภาพของรถบรรทุกน้ำที่แท้จริง ซึ่งเป็นการล็อกให้สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและกำลังคนไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าเป็นการกีดกันการเสนอราคาของโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ซึ่งขัดกับนโยบายของภาครัฐหรือควรกำหนดรถบรรทุกน้ำผลิตหรือประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙

ตามข้อวิจารณ์ดังกล่าวคณะกรรมการฯและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีมติเห็นชอบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) เป็นสาระสำคัญ เหมือนเป็นการควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ถึงแม้จะไม่ได้กำหนดวันหมดอายุ แต่ผู้ประกอบการก็ต้องแสดงข้อมูลที่ยืนยันว่าโรงงานนั้นประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และโรงงานที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ที่ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ก็มีไม่น้อยกว่า ๓ ราย จึงไม่ถือว่าเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการกีดกันการแข่งขันผู้เสนอราคารายอื่นหรือเอื้ออำนวยการประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่อย่างใด

๒. บริษัท ทวีโชค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด วิจารณ์ TOR รายละเอียดคุณลักษณะถึงบรรจุน้ำ ข้อ ๑๔ ถึงบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ข้อวิจารณ์เสนอแนะ ควรกำหนดโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) นั้น ตาม พรบ.ปี ๒๕๖๓ กำหนดประเภท ชนิดหรือขนาดโรงงานจำพวกที่๓หรือรง.๔ เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้าหรือจำนวนคนงานเกิน ๗๕ คน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกำหนดคุณภาพของถังบรรจุน้ำที่แท้จริง ซึ่งเป็นการล็อกให้สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและกำลังคนไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่เป็นการกีดกันการเสนอราคาของโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ซึ่งขัดกับนโยบายของภาครัฐหรือควรกำหนดถังบรรจุน้ำผลิตหรือประกอบโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และ ISO ๕๐๐๐๑

ตามข้อวิจารณ์ดังกล่าวคณะกรรมการฯและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีมติเห็นชอบว่าโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑๑ ให้คงไว้เนื่องจากเป็นสาระสำคัญกล่าวคือเป็นมาตรฐานสากลที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ก็เป็นสาระสำคัญ เหมือนเป็นการควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ถึงแม้จะไม่ได้กำหนดวันหมดอายุ แต่ผู้ประกอบการก็ต้องแสดงข้อมูลที่ยืนยันว่าโรงงานนั้นประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และโรงงานที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ที่ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ก็มีไม่น้อยกว่า ๓ ราย จึงไม่ถือว่าเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการกีดกันการแข่งขันผู้เสนอราคารายอื่นหรือเอื้ออำนวยประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่อย่างใด

๓. บริษัท ทวีโชค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด วิจารณ์ TOR รายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนดอื่นๆ ข้อ ๓ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ข้อวิจารณ์เสนอแนะ ควรกำหนดโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) นั้น ตาม พรบ.ปี ๒๕๖๓ กำหนดประเภท ชนิดหรือขนาดโรงงานจำพวกที่๓ หรือ รง.๔ เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า หรือจำนวนคนงานเกิน ๗๕ คน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการคุณภาพของส่วนประกอบและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆแต่อย่างใด เป็นมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณภาพของส่วนประกอบและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แท้จริง ซึ่งเป็นการล็อกให้สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและกำลังคนไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าเป็นการกีดกันการเสนอราคาของโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ซึ่งขัดกับนโยบายของภาครัฐหรือควรกำหนดส่วนประกอบและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.)ทุกประเภท หรือควรกำหนดส่วนประกอบและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙

ตามข้อวิจารณ์ดังกล่าวคณะกรรมการฯและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีมติเห็นชอบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) เป็นสาระสำคัญ เหมือนเป็นการควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ถึงแม้จะไม่ได้กำหนดวันหมดอายุ แต่ผู้ประกอบการก็ต้องแสดงข้อมูลที่ยืนยันว่าโรงงานนั้นประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และโรงงานที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ที่ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ก็มีไม่น้อยกว่า ๓ ราย จึงไม่ถือว่าเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการกีดกันการแข่งขันผู้เสนอราคารายอื่นหรือเอื้ออำนวยประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่อย่างใด

หนึ่งในกรณีที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) องค์กรบริหารส่วนตำบลเป็ยใหญ่ได้พิจารณาให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการSMEแล้ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอก นรมาศย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..สอ..... กรรมการ
(ณัฐนันท์ ปานสมบูรณ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพิฑูลย์ ถุงทันพิมพ์)
นายช่างไฟฟ้า